

# TỪ LỰC TRONG ĐẠI

SAGIANG

## I.- PHÁT XUẤT TỪ LỰC

Từ năng chỉ là vi tử phụ của nguyên tử sau quang năng và nhiệt năng, nó chỉ được xuất phát do động năng của Quang năng và Nhiệt năng thúc đẩy Từ năng trong nguyên tử, cho nên nó có hậu thuẫn trước tiên Quang và Nhiệt năng mà nó lại chịu ảnh hưởng của kim năng nữa. Nên khi hai mảnh kim loại chạm nhau nhanh và mạnh là tạo ra từ năng, tiềm ẩn trong thỏi kim loại. Có những tảng nam châm chứa từ lực tạo hình mạnh mẽ, như đảo Nam Châm ở Ấn độ dương hút tàu bè bọc sắt, hay phi cơ trong tầm từ trường của nó, cũng như Tam giác tử thần Bermuda khủng khiếp hút tàu bè phi cơ xuống mất xác ở Đại tây Dương, khi từ trường địa cầu va chạm từ trường của quả cầu pha lê của đại lục Atlantic chìm sâu đáy biển. Theo nguyên tắc tạo từ tính dễ nhất là kim loại chạm nhau, hay quang năng và nhiệt năng thúc đẩy từ năng. Trong thiên nhiên từ lực chỉ có do quán đảo của quang và nhiệt cộng kim loại ở Tiên thiên khí hay hậu thiên khí. Trong Tiên thiên khí từ lực tung ra từ trường, trong Hậu thiên khí từ lực tạo ra từ năng, từ đó mới tạo ra từ trường. Từ lực địa cầu quy định theo kim Chỉ Nam theo chiều Bắc Nam. Địa bàn chỉ cần nhìn kim Chỉ Nam định vị trí. Tại sao kim Chỉ Nam quy định Nam Bắc 2 đầu kim? Các địa bàn gia cho rằng từ trường trực

địa cầu ứng sử Bắc Nam làm chuẩn cho cuộc lăn xoay trên quỹ đạo, nên cây kim có Nam Châm phải thuận chiều theo trục từ trường của địa cầu. Từ đó suy luận ra phương hướng Đông Tây Nam Bắc. Hơn nữa tất cả nguyên tử đều có vi tử phụ Từ năng, đương nhiên từ năng tự nó đã có sẵn trong thiên nhiên, có dịp thuận tiên là xuất phát, thông thường do nhiệt và quang năng thúc đẩy. Riêng từ năng của Định tinh nồng hậu tạo từ trường rất mãnh liệt bao quát cả một vùng rộng lớn Thái dương hệ, lôi cuốn các hành tinh xoay theo các quỹ đạo riêng biệt cũng nhờ hậu thuẫn của quang năng và nhiệt năng. Trong vũ trụ từ năng chỉ củng cố trong phạm vi Thượng giới do quang nhiệt hỗ trợ, còn vô sắc giới không có từ năng, nó chỉ lẫn lẩn trong các Thái dương hệ mà thôi, cho nên không gian giữa các Thái dương hệ không có quang nhiệt và từ năng, nên không có hấp lực gì cả, do đó mọi vật thể nào ở giữa các Thái dương hệ lơ lửng không xô dịch gì hết. Các nhà khoa học dự trù sẽ có lẽ không táng cho hàng tỷ phú gia, mang thi thể thả vào không gian để, không bị phân hoá, vẫn giữ nguyên thân xác như lúc còn sanh tiền vĩnh viễn, để con cháu đi phi thuyền lên thăm viếng. Nhưng quá khó khăn và tốn kém, nên người ta dự định đục nhà kiếng dày rút hết không khí ra và không cho lọt quang nhiệt vào để tạo không gian giả tạo, hầu giữ trọn vẹn thi thể lơ lửng trong đó. Dự án này đang lên kế hoạch chờ xem!

Nếu thực hiện thành công, thời không táng có thể thực hiện. Từ lực trong cơ thể sinh vật vẫn có hiệu lực trong thực vật, chính nó thu hút điện lực từ sấm sét đưa xuống lòng đất, tránh tai nạn cho con người và nhà cửa thấp thỏi có cây cối xung quanh nhà, còn cao ốc phải có cột thu lôi. Trong thân xác động vật từ lực tạo ra giác quan đặc biệt cho từng loài thú cầm. Con chim thầy bói với giác quan sử dụng từ lực chiếu xuống con mồi ở dưới đất, biết được vị trí con mồi đáp xuống quật lên. Con rắn trun có từ lực mạnh hút con lươn tự chui đầu vào miệng xơi ngon lành. Rủi gặp con lươn to quá nuốt hết vô, phải chịu trận phân hoá con lươn mà chết theo. Người dân quê thường gặp bắt cả hai về ngâm thuốc Bắc uống trị nhức mỏi và thấp khớp. Con dơi ban đêm bay đi kiếm ăn, nhờ từ lực giúp nó bay đi tìm thực phẩm ban đêm chính xác, người ta cho là nó đánh hơi. Con chó nhờ từ lực ở khứu giác đánh hơi được mùi phạm nhờn trốn tránh, đánh hơi được mùi thuốc phiện, ngày nay người ta còn sử dụng biệt tài truy tìm bệnh trạng chính xác về Ung thư, AIDS. Ở vườn quê chó còn đánh hơi hang chuột, hang rắn giúp chủ nhân săn bắt. Đặc biệt nhất loại chó có thể đánh hơi được vũ khí chôn giấu, hay bom, mìn các thủ phạm mang theo trong mình mà máy rà không thể phát giác. Các con vật đặc biệt có nhãn quan nhìn xuyên bóng đêm nhờ từ lực phối hợp điện tử tạo ra tinh lực điện từ quang như chó, mèo, cọp,

beo, su tử, chim mèo. Ở đáy biển sâu đen tối, loài thủy tộc lớn nhờ từ lực phối hợp tạo điện từ quang phát tiết ra ánh sáng ở bộ râu để dụ bọ cá nhỏ nô đùa trong ánh sáng làm mồi ăn cho chúng. Những con sứa lửa nhờ từ lực phối hợp tạo ra quang năng và nhiệt năng sản mồi độc đáo. Với con người lại càng phong phú hơn, trước tiên điện từ trường tạo ra siêu tuần điện số, lúc tinh trùng chạm vào noãn sào, chiếu hội vào cõi sắc giới hấp lực vi linh tử mang siêu tuần điện số phù hợp gián nhập vào tạo thành phôi thai, theo định luật nhân quả như sinh. Đứa trẻ bắt đầu cuộc sống tái sinh kiếp, nên theo Đông phương khi sanh đẻ ra mở mắt chào đời, hài nhi đã được kể như một tuổi theo niên lịch Tý Sửu Dần Mẹo... còn Tây phương khi sanh ra kể là sinh nhật đầu đời của hài nhi theo tập quán chớ theo khoa học không đúng, vì hài nhi đã có sự sống trong bụng mẹ, chớ không phải lúc chào đời. Do đó tuổi Việt Nam lớn hơn tuổi tây 1 tuổi. Từ lực còn chứa vừa trong cơ thể tạo ra giác quan thứ 6 để nhận định thân tộc, còn tiến phát lên nhận định được những việc sắp xảy ra trong cuộc sống, có khi tránh được tai nạn bất ngờ. Những người có từ lực mạnh có thể thu nhận được những tín điện thông điệp không gian hay thông điệp của quý vị cao siêu huyền lực. Đặc biệt những tu sĩ chánh quả tự tạo được từ lực mạnh mẽ xuyên qua vách tường cũng có thể thấy và nghe những sinh động hết sức kỳ

diệu. Họ có thể dùng từ lực đưa đi hay nhận về gương đao, hoặc đưa một vật dụng đi và thu về hết sức huyền bí, như đả thần tiên đánh bại đối phương và trở về tay, trăm thủ kiếm và tru tiên kiếm bay đi chém đầu đối thủ, hoặc những phi tiêu bay đi giết địch nhân trở về tay để tiếp tục giết nữa. Từ ngàn xưa dân chúng đại lục Atlantic đã biết dùng điện từ trường phát xuất từ quả cầu pha lê đưa các phi thuyền đi khắp các châu lục tạo một đế quốc hùng hậu.

## **II.- LỢI HẠI CỦA TỪ LỰC**

Từ lực chỉ có tác dụng đầu tiên hấp thu kim loại và tạo từ trường nhỏ hẹp rộng lớn do năng lực mạnh yếu từ nơi phát xuất, như từ lực Định đỉnh hùng mạnh thu hút tất cả hành tinh trong Thái dương hệ của nó, lại còn tạo hấp lực bao quanh các hành tinh nữa, tuy vô hình nhưng rất sinh động, và còn lập trật tự với những quỹ đạo cho từng hành tinh và mỗi hành tinh, với từ lực của nó, còn tạo quỹ đạo cho hệ tinh nữa. Đây là cái lợi khí trong đại nhứt của từ lực. Riêng Thượng giới, từ lực cũng tạo thế quân bình cho tam giới: Phi vô tướng giới, Vô tướng giới và Hữu tướng giới bao quanh Hư vô giới và từ đó xuất phát ra. Quý vị Phật, Bồ Tát, Tiên, Thánh tự phát xuất ra từ lực nhiếp độ chúng sanh, và nhứt là Quán Thế Âm Bồ Tát thấu đạt tất cả nguyện cầu của nạn nhân, kịp thời đến giải cứu do tâm tư “Đại từ, Đại

bi, Đại linh cảm, Tâm thính cứu khổ, cứu nạn”. Phương thức thần giao cách cảm cũng do từ lực chuyển thông giữa hai nhân vật đồng từ lực. Lạ lùng hơn nữa “Đã thông tư tưởng” sử dụng từ lực bất đồng ngôn ngữ, thế mà các bậc cao siêu thông hiểu nhau để biết rõ tư tưởng nhau theo biện luận như: Việt gọi Xe hơi, Pháp gọi Auto, Anh gọi Car tuy tiếng gọi khác nhau nhưng đồng tư tưởng chiếc xe 4 bánh, chạy bằng động cơ, nhờ đó mà quý Ngài thấu đạt lời khẩn nguyện của người hoạn nạn bất đồng ngôn ngữ. Từ lực của địa cầu rất mạnh nó tạo hấp lực rất hùng hậu giữ vững mọi vật thể trên thân hình của nó để di chuyển 1.666 km/giờ trên đường quỹ đạo của nó hằng ngày. Chúng ta đâu có biết đến năng lực vĩ đại của nó đã chăm sóc tất cả sinh vật, thế mà còn vong ơn bội nghĩa đặt mìn cay xới mặt đất, đem bom đập nát, đào hầm đào hố, rồi đây tới chiến tranh nguyên tử ở Hoa Nam, gây chấn động dữ dội khiến địa cầu ngưng lại mấy giây và đổi trục xoay trở lại, tất cả sinh vật thể đều chết hết, do văng đi khi địa cầu ngưng lại mấy giây. Chúng ta chỉ ngồi xe hơi 100 km/giờ khi gặp nạn tất cả hành khách văng ra chết và trọng thương hết, huống chi là 1666 km/giờ vì địa cầu xoay một vòng 40.000 km trong 24 giờ tức là tốc lực 1666 km/giờ. Chính từ lực con người giúp con người thoát chết do sấm sét, vì khi điện sét gián xuống gặp từ trường trong cơ thể hút chạy luôn xuống đất, nên các mục đồng chặn trâu

nơi đồng trống, lúc mưa, không bao giờ bị sét đánh cả, chính chúng chỉ tưởng trời thương nên thiên lôi không đánh chết, mà chỉ đánh ma quỷ thôi. Chúng nó còn đào xới chỗ sét đánh xuống đất tìm lưỡi tầm sét đem về khoe với thiên hạ. Trời ban thưởng lưỡi búa làm bùa hộ mạng, ma quỷ phải tránh chúng nó. Các Pháp sư mua về trị bệnh tà, các thầy lang mua về trị bệnh kinh phong trẻ con. Từ lực được người ta sử dụng rất nhiều phương diện: Máy hút kim loại hạng nặng di chuyển các xe phế thải lên xe tải chở đi lò luyện kim nấu chảy ra đúc khuôn trở lại. Máy cần trục từ lực điện di chuyển các thùng chứa hàng hạng nặng (Containo) ở bến tàu xuống vận tải thuyền, hay từ vận tải thuyền lên khu chứa. Từ trường địa cầu còn tạo màn ORION bao bọc bầu khí quyển địa cầu, chống đỡ tia hồng tử ngoại của dương quang tuyến, và làm dịu bớt nhiệt độ bên ngoài tương ứng với địa cầu. Chính hỏa lực chiến tranh nguyên tử ở Hoa Nam đốt cháy hết bầu khí quyển vùng Hoa Nam quá rộng lớn làm thùng bức màn ORION khiến cho từ trường địa cầu bị từ trường không gian hút ra khỏi màn ORION tới trên 300 mét, vô tình hút theo khối nước khổng lồ ở các đại dương lên cao trên 300 mét không rơi xuống kịp, địa cầu ngưng lại và xoay đổi trục kéo khối nước lơ lửng trong bầu khí quyển vào khắp nơi trên đại lục ồ ạt rơi xuống làm thành Đại hồng thủy cao trên 300 mét, lôi cuốn hết trơn vật thể ra đại dương tan nát

mất xác. Chính con người lợi dụng từ lực làm lợi thế giành quyền lợi, lại đẩy từ lực lên hàng từ thần trọng đại tàn sát con người khủng khiếp. Trong cơ thể con người chính từ lực trong cơ thể con người có hấp lực lôi kéo máu huyết lên não bộ và kéo trả xuống tận tay chân theo hai mạch Nhâm và Đốc. Mạch Nhâm từ trên kéo xuống trước bụng, Mạch Đốc từ dưới kéo theo tuỷ xương sống lên chúng hoạt động cho đến tuổi già hết năng lực mới trở nên lão quá con người. Chính quý vị sống trường thọ trên trăm tuổi là do từ lực Đốc Mạch vận chuyển từ đầu ngón chân cái bên phải kéo lên tới tụ điểm Ngũ mạch luân xa, kéo lên huyết mệnh môn, lên huyết Kiên tinh, kéo lên huyết Bạch cốt thẳng lên tủy quả tuyến chia ra gò má bên trái chuyển qua gò má bên phải tức là giao thoa qua Nhâm Mạch bắt đầu chuyển qua nê hoàn cung tiến lên Hà đào thành thẳng tới huyết Thượng tinh kéo xuống Tam tinh, Nhơn Trung xuống yết hầu xuống chơn thủy và hội nhập Đan Điền xuống Hậu môn và Tụ điểm Ngũ Mạch Luân xa chuyển xuống chân trái xuống tới ngón cái chân trái là trụ bộ. Hai mạch này trụ cốt của sinh động Từ lực trong cơ thể con người, nếu bị hư hỏng, thường bị bại liệt toàn thân tùy nặng nhẹ, hay bán thân bất toại, khi bị hư hỏng một trong hai Mạch từ lực bổn thân.

### **III.- DINH DƯỠNG TỪ LỰC**



Thông thường từ lực ngự trị trong các kim loại nhứt là sắt với 2 cực Âm Dương hay Nam Bắc khi nằm trong kim địa bàn. Người ta cho magnet sắt trải trên tờ giấy đặc thổi nam châm lên và gỡ nhẹ tờ giấy cho magnet di động tập trung theo trình tự ở hai đầu thổi nam châm, chứng tỏ từ lực đã hút magnet sắt tạo ra từ trường. Do từ trường địa cầu theo trục Nam Bắc, nên kim địa bàn luôn giữ hướng chính Bắc Nam không bao giờ sai lạc, do đó người ta sử dụng địa bàn để phân biệt thêm Đông và Tây hay hướng nào khác tùy ý muốn. Ngày xưa người Tàu đã biết sử dụng từ lực, bằng cách chế tác hương liên xa để cho ngựa kéo theo đúng hướng, theo lịch sử nhà Châu đã tặng cho sứ giả nước Việt Thường ở phương Nam đi cống sứ, cho thuận tiện đường về không lạc lối đỡ mất thời gian, vì sứ giả cho biết lúc đi trải thời gian quá dài cả mấy năm. Từ lực không gian xuất phát từ Định tinh, bao quát cả thái dương hệ chẳng những bên người tạo đường quỹ đạo, mà còn hàm dưỡng bên trong các hành tinh và hệ tinh nữa, như trục từ trường của hành tinh phải tiếp nhận từ trường không gian giữ trật tự trên quỹ đạo, những hệ tinh hay hành tinh tinh nào sai trật từ trường đương nhiên chạm vào hành tinh hay hệ tinh khác, bề nát ra thành vẩn thạch, vân sa thạch hay không trần lang thang trong không gian, còn nếu bề một mảnh dung nham phún ra trở thành tuế tinh lang bạt rất nguy hiểm khi va chạm vào vật thể khác.

Chúng ta thấy sao xẹt về đêm trên bầu trời đen thẫm, đấy là hiện tượng các hành tinh hay hệ tinh chạm nhau, toé dung nham ra những tia sáng một đoạn rồi tắt ngúm đi. Hành tinh có từ trường khá mạnh hấp lực hệ tinh có từ trường yếu hơn phải lăn theo quỹ đạo quanh hành tinh chỉ lăn mà không có năng lực xoay, cho nên Mặt trăng chỉ phản chiếu một bề mặt cho chúng ta thấy, còn phần kia vẫn đen tối. Chính các phi hành gia nguyệt điện xác nhận, Mặt trăng chỉ sáng phân nửa còn bên kia là ban đêm vĩnh viễn, nên các tảng băng nước đá ở phía đen tối và lạnh lẽo, còn bên sáng khô cằn và nóng, nứt là không có mây và không khí. Người ta dự trù biến tảng băng nước đá chảy ra nước, để có thể tạo cuộc sống cho con người trong mai hậu, nứt là từ lực Mặt trăng cũng có thể giúp tạo ra nước khi con người tạo được nhiệt năng trên đó làm tảng băng chảy ra, nứt là hầm mỏ chưa ai khai thác rất trù phú. Phi hành gia còn mang đất đá cung trăng về khám nghiệm thấy cũng có tầng ẩn kim loại như ở địa cầu, không thấy mầm móng sinh vật, chứng tỏ từ xưa đến nay Mặt trăng không có thực vật và động vật, nghĩa là tử hệ tinh cũng như tử hành tinh, tức là nó có Hoả, Thổ, Kim và Thuỷ nhưng Thuỷ đóng băng đá không thể có sinh vật. Riêng tuệ tinh do mẽ sút dung nham (Hoả) trong ruột tuôn ra làm cho mất hết từ lực, nên lang bạt rất tai hại cho hệ tinh và hành tinh. Vẫn thạch không còn đầy đủ từ lực nên

cứ lang thang, vân sa thạch to nhỏ hơn hột cát nên mất hoàn toàn từ lực từng nhóm lũng lò, cũng như không trần là nhưng bụi bặm nát ra từ hành tinh và tuệ tinh khi va chạm, không có từ lực nên lổn vởn như hồng trần.

Tóm lại Từ lực trọng đại nhất trong vũ trụ, chính nó trợ lực cho quang nhiệt tránh được cái đen tối của Thiên nhiên bao trùm tất cả 7 vũ trụ, và cũng chính nó yểm trợ cho Âm vi tử sinh động và chạm Dương vi tử không ngừng trong tất cả nguyên tử bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào để chuyển vận mọi vật thể trong Thiên nhiên khi Tạo thành hình, Trụ bộ, rồi từ từ Hoại diệt và cuối cùng tan rã ra trả về Thiên nhiên. Việc làm kỳ diệu này, các nhà bác học nghiên cứu hàng trăm, hàng ngàn năm cũng chẳng thấu đạt được sinh động kỳ bí của nó cho hết được. Năng lực con người chánh yếu là tử năng, nếu tử năng yếu đi là tuổi già sòng sọc kéo tới. Chính sự phụ 267 tuổi bị Việt cộng bắn chết đã từng nói” Tinh Khí Thần” do từ lực yểm trợ giữ cơ thể an định nếu nó vẫn được rèn luyện sung mãn, cũng như Lý Tiên Sinh bên Ngũ Đài Sơn Trung quốc 351 tuổi được giải thưởng Putnik của Liên bang xô Viết năm 1981 về tuổi thọ quán quân trong 18 vị thượng thọ từ 150 tuổi tới 250 tuổi khắp thế giới. Nhưng rất tiếc chưa có ai khai thác được Trường xuân Thạch động có những vị từ 300 tuổi tới 4.000 tuổi, trong đó có cả

Jésus Christ mà sự phụ và Lý tiên sinh phải hằng năm về bái yết tôn kính.

Sacramento, ngày 26 tháng 9 năm 2013  
SAGIANG